

Số 234-TB/VPTU

TRƯỞNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIÔNG

ĐẾN SỐ: 234
Ngày: 18/5/2018
Chuyên: TC - BC - Đảng
LIU HỒ SƠ SỐ:

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lại Xuân Môn,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc
với Ban Tổ chức Tỉnh ủy**

Ngày 19/4/2018, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí **Lại Xuân Môn**, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2018; ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

I- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do phạm vi hoạt động của Ban rộng, nội dung rất phong phú, tính chất phức tạp, nhạy cảm... song, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã có nhiều cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018 đề ra. Tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ và tham mưu sơ kết, tổng kết kịp thời, chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ đã ban hành; chủ động xây dựng kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện chính sách cán bộ, tổ chức bộ máy, lề lối làm việc, hình thức sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các tổ chức đảng. Tham mưu triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, giới thiệu ứng cử, tiếp nhận cán bộ, quy hoạch, đào tạo,

TĐU;
- BGH; Đ
- ĐTC Thuý (đào từ trang web)
+ 12/5

bồi dưỡng, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Những kết quả trên đã góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ vẫn còn một số hạn chế, đó là: công tác tham mưu chuẩn bị một số văn bản của Tỉnh uỷ, có lúc còn chậm, ; một số cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng còn hạn chế về năng lực, chưa sáng tạo, chưa quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác tổ chức, cán bộ chưa thường xuyên. Một số cấp uỷ, người đứng đầu chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ chủ yếu tập trung vào phát triển kinh tế; tổ chức bộ máy còn chồng chéo, chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo. Những hạn chế này đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân và tập trung khắc phục để giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm tốt công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới.

II- Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Về tư tưởng chỉ đạo: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, vì vậy Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cần tập trung quyết tâm, quyết liệt, dũng cảm, đổi mới tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020; tham mưu thực hiện kịp thời, có hiệu quả, chất lượng Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2- Chủ động tham mưu cho cấp uỷ tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiến toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bắt tay ngay vào chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định, không để bị động trong công tác cán bộ. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ, quản lý cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch;

tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ; chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ.

3- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi loại hình chi bộ. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện các cấp ủy, đồng chí bí thư chi bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

4- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu:

- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 trong tháng 6/2017 theo Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy.

- Rà soát, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 12-CV/TW, ngày 28/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

- Rà soát, bổ sung Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các ngành, đơn vị quản lý;

- Kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng cuốn lịch sử đảng bộ các xã trên địa bàn tỉnh.

5- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

6- Tiếp tục thực hiện tốt tư tưởng hành động của ngành tổ chức xây dựng Đảng: trung thành, tận tụy, trong sáng, trách nhiệm, gương mẫu và tinh thông; dũng cảm, đổi mới, sáng tạo.

III- Về tổ chức thực hiện

Yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

- Phân công từng đồng chí lãnh đạo Ban phụ trách từng công việc cụ thể, lĩnh vực khó, còn hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời gắn trách nhiệm từng đồng chí trong thực hiện các nội dung công việc được giao.

- Thành lập Tổ giúp việc để theo dõi, đôn đốc, cập nhật thông tin, giám sát, tham mưu việc thực hiện các văn bản chỉ đạo lãnh đạo Ban và của Tỉnh ủy.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của tỉnh để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Kết luận.

IV- Giao Ban Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (có kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy kèm theo); chủ trì cùng với Tổ giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Thông báo, định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả thực hiện với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Thường trực TU (b/c),
- Các đ/c UV BTVTU,
- Các cơ quan, đơn vị tham gia đoàn công tác,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- LĐVP, CVTH, KT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Phương Huy

CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
(Ban hành kèm theo Thông báo số 234-TB/VPTU, ngày 02/5/2018)

1. Để kịp thời triển khai Bộ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và cán bộ, công chức 3.0 tại Đảng bộ tỉnh đề nghị Tỉnh ủy trang bị bộ máy chủ tỉnh để thực hiện theo yêu cầu cấu hình của Bộ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu 3.0 của Ban Tổ chức Trung ương; Đồng thời trang bị bổ sung máy móc, thiết bị nâng cấp mạng nội bộ của một số huyện để đảm bảo việc gửi nhận văn bản và đồng bộ cơ sở dữ liệu chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và cán bộ công chức khối Đảng tỉnh.

2. Về phương tiện phục vụ công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao, quản lý 03 xe ô tô (02 xe phục vụ công tác của Ban, 01 xe 16 chỗ phục vụ chế độ chính sách cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý theo phân cấp) trong đó xe ISUZU 11B 0583 đã được đưa vào sử dụng từ năm 2004 hiện nay đã hỏng, không vận hành được; nếu sửa chữa kinh phí sẽ rất lớn (trên 200 triệu đồng) đề nghị Thường trực Tỉnh ủy trang bị xe ô tô khác để đảm bảo phục vụ công tác của Ban.

3. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cân đối, bố trí thêm kinh phí cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng các Ban Đảng Tỉnh để chủ động trong việc tiếp khách, thăm tặng quà các cơ quan đơn vị, địa phương khi thực hiện nhiệm vụ.